

-สำเนา-

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ครั้งแรก

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงศธร คำก่อ	ประธานสภา อบต.	พงศธร คำก่อ	
๒	นางบานพับ สุขพุด	รองประธานสภา อบต.	บานพับ สุขพุด	
๓	นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์	เลขานุการสภา อบต.	ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์	
๔	นายเสถียร เป็งทา	ส.อบต. ม. ๑	เสถียร เป็งทา	
๕	นายบุญทัน ป้องท้าว	ส.อบต. ม. ๒	บุญทัน ป้องท้าว	
๖	นายเปล่ง เพลี้ยปลัด	ส.อบต. ม. ๕	เปล่ง เพลี้ยปลัด	
๗	นายมณีรัตน์ จักรศรี	ส.อบต. ม. ๖		-ลา-
๘	นางคำหล้า แถวภาพ	ส.อบต. ม. ๗	คำหล้า แถวภาพ	
๙	นายมนเทียน แร่นาค	ส.อบต. ม. ๘	มนเทียน แร่นาค	
๑๐	นางอุบล ปาศรี	ส.อบต. ม. ๙	อุบล ปาศรี	
๑๑	นางภัทราพร นามวงศ์	ส.อบต.ม.๑๐	ภัทราพร นามวงศ์	
๑๒	นายปัญญา ฮ่องวงศ์	ส.อบต. ม. ๑๑	ปัญญา ฮ่องวงศ์	
๑๓	นางนวล ป้องท้าว	ส.อบต.ม. ๑๒	นวล ป้องท้าว	
๑๔	นายบุญมี พุยชัย	ส.อบต. ม. ๑๓	บุญมี พุยชัย	

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรสิทธิ์ เมืองลี	นายก อบต.	สุรสิทธิ์ เมืองลี	
๒	นางเอกกัญญา ผดุงพล	รองนายก อบต.	เอกกัญญา ผดุงพล	
๓	นายสวัสดิ์ คำสุข	รองนายก อบต.	สวัสดิ์ คำสุข	
๔	นายประมวล คำโถม	เลขานุการนายก อบต.	ประมวล คำโถม	
๕	นางวิจิตรา รัตนอุไร	รองปลัด อบต.	วิจิตรา รัตนอุไร	
๖	นางอังคณา สุวรรณมา	หัวหน้าสำนักปลัด	อังคณา สุวรรณมา	
๗	นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชีวานันท์ ชัยชมภู	
๘	นายชูเกียรติ พรหมเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ชูเกียรติ พรหมเมือง	
๙	นางสาวปิ่นอนงค์ ชาอุ่น	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ปิ่นอนงค์ ชาอุ่น	
๑๐	นายสยาม จันทรแปลก	ผู้อำนวยการกองช่าง	สยาม จันทรแปลก	
๑๑	นางกฤษฏีกา โสดบัง	นักวิเคราะห์ฯ	กฤษฏีกา โสดบัง	
๑๒	นางสาวนัยนา พรหมสิทธิ์	จพง.ธุรการ	นัยนา พรหมสิทธิ์	
๑๓	นางสาวแจ้วลิน จันทสิงห์	นิติกร	แจ้วลิน จันทสิงห์	
๑๔	นางชรินทร์ ตีทอง	เกษตรอำเภอหล่มสัก	ชรินทร์ ตีทอง	
๑๕	นางสาวดวงสมร แพงทอง	นวส.ชำนาญการ	ดวงสมร แพงทอง	
๑๖	นายไพฑูลย์ อินหา	ผญ.บ.หมู่ ๕	ไพฑูลย์ อินหา	
๑๗	นางสาวพรพิมล เทียมเพ็ง	ผช.จพง.ธุรการ	พรพิมล เทียมเพ็ง	

ผู้มาประชุม ๑๓ คน
 ผู้ขาดประชุม - คน
 ผู้ลาประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

-แจ้งการลาของสมาชิก อบต.ห้วยไร่ จำนวน ๑ คน นายมนตรีรัตน์ จักรศรี ส.อบต.หมู่ ๖
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึก
รายงานการประชุมว่าจะได้มีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่ ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และ
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ที่
ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มี
คำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ดังนี้

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด

เสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

ผู้รับรอง ๑. นายเปล่ง เพลี้ยปลัด ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๒. นายมนเทียน แร่นาค ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายบุญมี พุ้ยชัย
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายเปล่ง เพลี้ยปลัด
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เสนอ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ผู้รับรอง ๑. นายเสถียร เป็งทา ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๒. นางคำหล้า แฉวภาพ ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายปัญญา ฮ่องวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรอง ๑. นางภัทรพร นามวงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๒. นางนวล ป่องท้าว ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒

นายมนเทียน แร่นาค
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรอง ๑. นางอุบล ปาศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๒. นายบุญทัน ป่องท้าว ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายเสถียร เป็งทา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผู้รับรอง ๑. นายปัญญา ฮ่องวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

๒. นายบุญทัน ป่องท้าว ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายบุญมี พุ้ยชัย
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

เสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ครี

ผู้รับรอง ๑. นายเปล่ง เพลี้ยปลัด ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๒. นายมนเทียน แร่นาค ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ประธานสภาฯ

กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปครับ

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มวันที่ ๑๕ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มวันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ กำหนด ๑๕ วัน เริ่มวันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ กำหนด ๑๕ วันเริ่มวันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗
สำหรับกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป กำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะเสียงข้างมากครบจำนวนตาม
กฎหมายกำหนด สภากลางการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบการกำหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเกษตรอำเภอหล่มสัก ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

**นางชรินทร์รัตน์ ตีทอง
เกษตรอำเภอหล่มสัก**

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และคณะผู้บริหาร อบต.ห้วยไร่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว พอสังเขป ดังนี้

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับรายได้และพัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีรายได้
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีความยั่งยืน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ยกระดับรายได้เกษตรกร ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและสถานที่รวบรวมผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการด้านการตลาด และรองรับเงื่อนไขและมาตรฐานของผู้ประกอบการที่จะร่วมทำธุรกิจ มีแนวทางการดำเนินงาน ๓ กิจกรรมย่อย คือ ๑. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์ ๒. ศึกษาดูงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผักอินทรีย์ ๓. ก่อสร้างอาคารโรงแพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมห้องเย็น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงินของโครงการ ๕,๕๔๓,๕๐๐ บาท สำหรับพื้นที่ดำเนินการ นั้น นายไพฑูลย์ อินหา ได้อุทิศที่ดินตามหนังสือแสดงความประสงค์การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อสร้างอาคารโรงแพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมห้องเย็น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ซึ่งการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนฯ จำเป็นต้องมีผู้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว คือ อาคารโรงแพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมห้องเย็น และให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องฯ เป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน โดยการโอนทรัพย์สินที่ดินดังกล่าวดำเนินการ เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อมีการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จะได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบำรุงดูแลรักษา ซึ่งรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงจะได้มีการเจรจากันในขั้นตอนต่อไป

ในส่วนของเหตุผลความจำเป็น ที่มีการเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ นายไพฑูลย์ อินหา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายไพฑูลย์ อินหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยไร่

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และคณะผู้บริหาร อบต.ห้วยไร่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องฯ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๘๒ ครัวเรือน ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน PGS เลมอนฟาร์ม ๔๒ ราย อยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐาน PGS ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ๕๐ ราย รวมพื้นที่ ๑๐๓ ไร่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง ได้รวมกลุ่มที่มีใจเป็นที่ตั้งปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มายึดปฏิบัติโดยการจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรวังร่อง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐาน PGS เลมอนฟาร์ม และเป็นผู้รวบรวมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้วส่งจำหน่ายให้กับเลมอนฟาร์ม หรือบริษัทสังคมเพื่อสุขภาพจำกัด ซึ่งปัจจุบัน

วิสาหกิจชุมชนได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักอยู่ที่ ๔๗ ชนิด โดยมี คะน้า กวางตุ้ง ชะอม ตำลึง ผักโขม ผักบุ้งจีน ผักสลัด แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ พริก กระเพรา โหระพา สารระแน เป็นต้น โดยเป็นผู้รวบรวมเพื่อนำมาผลิตจากเกษตรกร สมาชิกมาตัดแต่ง คัดแยก และแพ็คบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งจำหน่ายให้กับเลมอนฟาร์ม สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยแบ่งส่งสัปดาห์ละ ๓ รอบ ในทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยวิสาหกิจชุมชนมียอดการจำหน่ายให้กับเลมอนฟาร์ม เดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก รวมถึงมีผู้ประกอบการรายอื่นได้ประสานมายังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักอินทรีย์เพื่อทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตของกลุ่ม อีกหลายบริษัท เช่น ห้างสรรพสินค้า แม็คโครห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น แต่ทางกลุ่มก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการข้างต้นนี้ได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขในด้านโรงแพคบรรจุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน GMP ดังนั้นกลุ่มจึงได้ดำเนินการทำโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงแพคบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน GMP เพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนจะเป็นศูนย์รวบรวมพืชผักแบบอินทรีย์ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักและ อำเภอใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ หรือที่ประชุมท่านใด มีข้อสอบถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอใดหรือไม่ อย่างไร

นายบุญมี พุ้ยชัย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓

ไม่มีข้อสงสัย แต่อยากเสนอที่ประชุมว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในตำบลห้วยไร่ และตำบลใกล้เคียง เป็นอย่างมาก จึงขอสนับสนุนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าว

นางอุบล ปาศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๙

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านวังร่อง ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ หรือที่ประชุมท่านใด มีข้อสอบถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอใดหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัด อบต.ห้วยไร่
เลขานุการสภาฯ

ก่อนที่ประชุมสภาฯ จงพิจารณา ลงมติ ให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขอนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของอำนาจของสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ แจงว่า ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ซึ่งผลของการใช้บังคับกฎหมายส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเด็น ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สิน คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ หากได้มีการรับโอนทรัพย์สินตามโครงการดังกล่าว ให้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรักษาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาทรัพย์สินที่รับโอน จึงเป็นการรับโอนทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ การพิจารณาจึงเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

นายไพฑูลย์ อินหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยไร่

เรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาทรัพย์สินที่รับโอน ในอนาคต นั้น
ขอเรียนว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่ และจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นางชรินทร์รัตน์ ตีทอง
เกษตรอำเภอหล่มสัก
ที่ประชุม

ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาทรัพย์สินที่รับโอน จะมีกำหนดไว้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

- รับทราบ

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ “โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารโรงแพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมห้องเย็น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามกฎหมายกำหนด สภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ “โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารโรงแพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมห้องเย็น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายก อบต. -แจ้งให้สมาชิก อบต.ห้วยไร่ทุกท่าน ต้อนรับท่านนายอำเภอหล่มสัก ในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ในเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น

-แจ้งการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลห้วยไร่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดศรีสุพล บ้านร่องคู หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ชัยรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(ลงชื่อ) พงศธร คำก่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายพงศธร คำก่อ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คำหล้า แถวภาพ
(นางคำหล้า แถวภาพ)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ปัญญา ฮ่องวงศ์
(นายปัญญา ฮ่องวงศ์)
รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บุญมี พุ้ยชัย
(นายบุญมี พุ้ยชัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม